

## **TUNG BỪNG CHÀO ĐÓN HỌC SINH KHỐI 6 NĂM HỌC 2023 – 2024**

Một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, cả vạn vật đất trời như được tắm trong màu nắng vàng như mật ngọt. Sân trường THCS Thị trấn Văn Điển ngập tràn sắc nắng và rộn rã lời ca, tiếng hát. 679 gương mặt tươi rói trong vẻ hồi hộp, lo lắng, tự hào xen lẫn sự thân thuộc, bình yên... của các em học sinh lớp 6 đang được chào đón nồng nhiệt.

Để buổi chào đón học sinh khối 6 diễn ra long trọng và ấn tượng, những ngày trước đó, Ban giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch phân công nhiệm vụ tới từng bộ phận, các đồng chí giáo viên, nhân viên trong trường rất khoa học, cụ thể. Ngày 26/7/2023, các thầy cô chủ nhiệm của khối 6 đã phối kết hợp với các thầy cô giáo của nhà trường chuẩn bị thật chu đáo như vệ sinh, quét dọn phòng học, trang trí bảng lớp, kê gọn bàn ghế ngay ngắn,... háo hức, vui mừng chào đón các con về với ngôi nhà THCS Thị trấn Văn Điển mến yêu.

Sáng ngày 28/7, cánh cổng trường đã được mở ra để chào đón các em học sinh khối 6 thân yêu. Bên ngoài cổng trường là hình ảnh đầy xúc động của các bậc phụ huynh khi đưa con lần đầu bỡ ngỡ bước vào một ngôi trường hoàn toàn mới. Phía trong sân trường là hình ảnh thân thương của các thầy, các cô với nét mặt rạng rỡ, vui tươi, tận tình chỉ dẫn cho các em học sinh di chuyển về đúng lớp của mình. Không gian bỗng tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười nói của các em. Cả sân trường như bừng lên nắng ấm, bừng lên những khúc nhạc xao xuyến mênh mang.

Tại các lớp học, các em được xem video giới thiệu về trường THCS Thị trấn Văn Điển để tự hào hơn về truyền thống của nhà trường Đó là những thước phim quý giá giúp các em hiểu hơn về mái trường - Gia đình Thị trấn Văn Điển. Nơi đó có các thầy cô luôn tràn đầy tình yêu thương, tâm huyết và trách nhiệm. Từ mái nhà này, các em không chỉ được học về tri thức mà còn được sống ý nghĩa hạnh phúc suốt bốn năm tuổi thơ với bao kỉ niệm đọng đầy tình Thầy, tình bạn. Ngoài ra, các em còn được xem lại những con số biết nói, những gương mặt tiêu biểu đạt được kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023. Từ đó thêm yêu thành quả ngọt ngào của nhà trường và truyền cho các em nguồn động lực tinh thần to lớn.

Bên cạnh đó, trong buổi đầu tiên, các em được nghe thầy cô phổ biến nội quy trường lớp, được giao lưu, làm quen với thầy cô, bạn bè, cùng chụp những bức hình

lưu niệm để ghi dấu mãi về một ngày đặc biệt thật khó quên...Các em vui mừng có thêm những người bạn mới còn thầy cô hạnh phúc biết nhường nào khi có thêm một bầy con thơ để quan tâm, dạy bảo, chăm chút, yêu thương và dạy dỗ mỗi ngày.

Chỉ trong một thời gian ngắn, chương trình chào đón học sinh khối 6 của trường Thị trấn Văn Điền đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với ánh mắt ngây thơ, trong sáng, chan chứa niềm vui, trang vở đầu tiên thơm hương giấy mới đã được mở ra. Các em hãy tự tin, vững bước, bởi nơi đây, thầy cô sẽ chấp cánh ước mơ cho các em bay vào tương lai. Năm học này đánh dấu bước trưởng thành mới của các em. Chúc các em sẽ đạt được nhiều quả ngọt tại ngôi trường THCS Thị trấn Văn Điền mến yêu.

*Một số hình ảnh trong buổi chào đón học sinh khối 6:*

*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A0*



*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A1*



*Các em học sinh lớp 6A2*

*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A3*

*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A4*



*Cô giáo chủ nhiệm, các bố mẹ và các em học sinh lớp 6A5*

*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A6*





*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A7*



*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A8*



*Các em học sinh lớp 6A9 trong ngày đầu đến trường*





*Các em học sinh lớp 6A10 trong ngày đầu đến trường*



*Các em học sinh lớp 6A11 trong ngày đầu đến trường*





*Thầy giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A12*

*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A13*



*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A14*



*Cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A15*

Thực hiện: Nguyễn Thị Trâm

